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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

       Số: 50 /CV-HĐND  

V/v gợi ý nội dung thảo luận 

và chất vấn trong các phiên họp 

Tổ đại biểu tại Kỳ họp thứ Bảy. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

    Côn Đảo, ngày 28 tháng 6 năm 2018 

                                                 

                                              Kính gửi:  - Quý vị Đại biểu HĐND huyện; 

                                                                - Quý vị Đại biểu khách mời. 

 

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND huyện tại Kỳ 

họp thứ Bảy; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt 

động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND 

huyện và Nội quy và quy chế làm việc của các kỳ họp HĐND huyện, Thường 

trực HĐND huyện gợi ý nội dung thảo luận và đề xuất nội dung chất vấn để các 

vị Đại biểu HĐND huyện, đại biểu khách mời của kỳ họp tham gia ý kiến thảo 

luận trong các phiên họp Tổ đại biểu và chuẩn bị nội dung, phân công đại biểu 

tham gia chất vấn, tranh luận tại phiên họp thảo luận, chất vấn tại hội trường như 

sau: 

I. GỢI Ý THẢO LUẬN: 

1. Lĩnh vực kinh tế - xã hội: 

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm và dự kiến 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 như trong các báo cáo của UBND huyện và báo 

cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện:   

+ Đã phản ánh hết tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu 

năm 2018 chưa? Cần bổ sung, giải trình thêm vấn đề gì? Cần phân tích thêm các 

nguyên nhân chủ quan, khách quan đã tác động dẫn đến một số chỉ tiêu vượt hoặc 

không đạt được so kế hoạch 6 tháng đầu năm và cả năm 2018? 

+ Các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 

nhằm hoàn thành kế hoạch cả năm 2018 do UBND huyện đề ra cần bổ sung, thêm 

hay bớt gì không? 

+ Vấn đề bức xúc, nổi cộm nhất hiện nay trong lĩnh vực kinh tế - xã hội của 

huyện trong 6 tháng đầu năm 2018 và hiện nay là gì? Giải pháp để khắc phục? 

 + Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, sự nghiệp kinh tế và mua sắm, sửa 

chữa tài sản cố định trong 6 tháng đầu năm 2018 của UBND huyện: đã đánh giá, 

phân tích hết tình hình và những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện kế hoạch 

chưa, cần bổ sung, thêm bớt nội dung gì.  

+ Tiến độ triển khai, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư trong 6 tháng đầu năm và khả 

năng thực hiện các danh mục dự án từ nguồn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện 

mà HĐND huyện đã quyết nghị như thế nào? Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 có 

cần phải điều chỉnh không, điều chỉnh như thế nào?  
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+ Cần có những giải pháp quyết liệt nào để đảm bảo cho việc hoàn thành kế 

hoạch đầu tư công, sự nghiệp kinh tế và mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 

2018 mà HĐND huyện đã giao? 

+ Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 

năm 2017; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018 của huyện: cần giải 

trình, phân tích thêm nội dung, vấn đề gì không?  

+ Các tờ trình, báo cáo chuyên đề của UBND huyện trình tại kỳ họp, theo 

các vị đại biểu có cần giải trình thêm điều gì hoặc bổ sung thêm giải pháp gì 

không? Các đề xuất của UBND huyện trong các tờ trình, báo cáo đã phù hợp 

chưa? 

2. Lĩnh vực pháp chế: 

Tình hình quốc phòng – an ninh và thực thi pháp luật trên địa bàn trong 6 

tháng đầu năm và dự kiến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 như trong các báo cáo 

của UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện:   

+ Đã phản ánh hết tình hình quốc phòng – an ninh và thực thi pháp luật trên 

địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2018 chưa? Cần bổ sung, giải trình thêm vấn đề 

gì? Cần phân tích thêm các nguyên nhân chủ quan, khách quan đã tác động dẫn 

đến một thực trạng tình hình như hiện nay không? 

+ Các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh và 

thực thi pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN trên địa bàn trong 6 tháng cuối 

năm do UBND huyện và các cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật đề ra cần bổ 

sung, thêm hay bớt gì không? 

+ Vấn đề bức xúc, nổi cộm nhất hiện nay trong lĩnh vực quốc phòng – an 

ninh, phát huy dân chủ XHCN và thực thi pháp luật trên địa bàn huyện trong 6 

tháng đầu năm 2018 và hiện nay là gì? Giải pháp để khắc phục? 

3. Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri:  

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 7 hội nghị đại biểu HĐND 

huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện do Ban Thường 

trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND 

huyện trình kỳ họp và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện trong 

lĩnh vực này: 

+ Đã phản ánh đầy đủ, trung thực về những vấn đề nổi bật, những đề xuất 

hợp lý và những nguyện vọng hợp pháp mà cử tri đã nêu ra chưa?  

+ Ý kiến giải trình của các cơ quan chức năng có thỏa đáng và đúng trọng 

tâm vấn đề mà cử tri kiến nghị, thắc mắc chưa?  

+ Các ý kiến giải trình và hứa hẹn tiếp thu giải trình của UBND và các cơ 

quan chức năng tại các kỳ họp HĐND huyện trước đây đã được các cơ quan này 

thực hiện như thế nào? 
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Trên cơ sở ý kiến giải trình của các cơ quan chuyên môn, báo cáo kết quả 

công tác giám sát của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2018, với chức năng và 

nhiệm vụ của mình đề nghị các vị đại biểu, các vị khách mời thảo luận, tranh luận 

và xem xét  đặt vấn đề chất vấn theo các nội dung gợi ý dưới đây. 

II. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG CHẤT VẤN: 

Trên cơ sở theo dõi, giám sát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an 

ninh, phát huy dân chủ - thực thi pháp luật XHCN trên địa bàn 6 tháng đầu năm 

2018, ý kiến đề xuất của 2 Ban và 5 Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực 

HĐND huyện đề xuất và gợi ý 4 nội dung chất vấn như sau: 

1. Dịch vụ du lịch:  

Tuy vẫn còn nhiều khó khăn về công tác dự báo, quản lý, hạ tầng, giao 

thông,… nhưng dịch vụ du lịch trong những tháng cuối năm 2017 và 6 tháng đầu 

năm 2018 đã có bước phát triển vượt bậc với những tín hiệu mang tính đột phá, 

đã và đang có sự đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần 

giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập, mức sống của người dân trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, làm nảy sinh nhiều hệ luỵ phức tạp về an ninh – trật tự, vệ sinh môi 

trường, an sinh xã hội, quản lý hành chính về đất đai – xây dựng, định hướng phát 

triển du lịch chất lượng cao và việc triển khai thực hiện Đề án số 185/ĐA-UBND 

ngày 06/11/2012 của UBND huyện về “Nhân dân Côn đảo tham gia đẩy mạnh 

phát triển du lịch” đã được BCH đảng bộ huyện thông qua, nhưng cho đến nay 

chưa được sơ, tổng kết. 

Vấn đề đặt ra là vừa qua và sắp tới đây UBND và các cơ quan chuyên môn, 

cơ quan chức năng nhìn nhận, đánh giá về vấn đề này như thế nào? Đã, đang và 

sẽ có những giải pháp gì để khắc phục các mặt tồn tại, phát huy đúng được các 

mặt tích cực để phát triển du lịch Côn Đảo theo đúng định hướng và khai thác, 

phát huy được các tiềm năng, lợi thế của địa phương? 

2. Vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị:  

Dịch vụ du lịch phát triển thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu 

năm có bước tăng trưởng, khách du lịch đến Côn Đảo ngày càng nhiều, bên cạnh 

đó kéo theo một lượng dân mới nhập cư. Tình trạng xã rác bừa bải tại các nơi 

công cộng, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị của một bộ phận 

lớn cư dân chưa cao, phong cách ứng xử còn chưa thật sự văn minh, chưa đáp 

ứng được yêu cầu của một số người đang sinh sống và làm việc tại một huyện đảo 

đang phấn đấu trở thành Khu du lịch quốc gia là một hiện tượng cần phải quan 

tâm khắc phục trong thời gian gần đây trên địa bàn. 

Vấn đề đặt ra là vừa qua và sắp tới đây UBND và các cơ quan chuyên môn, 

cơ quan chức năng nhìn nhận, đánh giá về vấn đề này như thế nào? Đã, đang và 

sẽ có những giải pháp gì để khắc phục căn bản các mặt tồn tại? Biện pháp tuyên 

truyền, giáo dục, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này như thế nào? 

3. Trật tự an toàn giao thông: 
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Hạ tầng giao thông đường bộ trên đảo, nhất là một số nơi trong khu trung 

tâm có nhiều nhà nghỉ - khách sạn, hàng quán kinh doanh, bước đầu thể hiện sự 

quá tải, bên cạnh đó một số trục đường chính được đầu tư sửa chữa nâng cấp, 

nhiều dự án đầu tư công và do tư nhân, doanh nghiệp đầu tư được triển khai thực 

hiện dẫn đến số phương tiện giao thông đường bộ, phương tiện thi công, nhất là 

số đầu xe vận tải hành khách tăng nhanh. Tình trạng đậu đổ xe trái phép trên lòng 

lề đường xảy ra rất phổ biến, thậm chí xảy ra tình trạng chiếm dụng trái phép 

lòng, lề đường để đổ xe qua đêm trong khi đó tại Côn Đảo hiện nay có nhiều nơi 

có thể sử dụng để trước mắt khắc phục tình trạng này. Xe vận chuyển hành khách 

đậu đổ trước các  nhà nghỉ - khách sạn, hàng quán kinh doanh gây tình trạng tắt 

nghẽn cục bộ, gây khó khăn, mất an toàn cho người tham gia giao thông. Tình 

trạng buôn bán hàng rong trên các điểm giao nhau với trục đường Tôn Đức Thắng 

vẫn còn tồn tại,… 

Vấn đề đặt ra là vừa qua và sắp tới đây UBND đã và sẽ chỉ đạo cho các cơ 

quan chuyên môn, cơ quan chức năng có những giải pháp gì để khắc phục căn 

bản các mặt tồn tại này? Biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, xủ lý các vi 

phạm trong lĩnh vực này như thế nào, có kiên quyết hay buông lõng? 

4. Phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ: 

Tính mạng, sức khoẻ của con người là vốn quý nhất của xã hội. Tuy nhiên, 

do Côn Đảo đang trong thời kỳ đầu của phát triển nên có nhiều vấn đề giữa mong 

muốn và khả năng chưa phù hợp nhau. Thực tế hiện nay, qua khảo sát của Ban 

Pháp chế HĐND huyện về công tác phòng chống cháy nổ - cứu nạn cứu hộ còn 

nhiều vấn đề cần phải hết sức quan tâm. Đó là năng lực về chuyên môn của con 

người và phương tiện trang thiết bị chưa đáp ứng cho công tác chữa cháy cho nhà 

trên 3 tầng, chưa đáp ứng cho việc cứu hộ nếu xảy ra tai nạn trên biển. Vừa qua, 

Cảnh sát PCCC-CNCH tỉnh làm việc với UBND huyện để bàn biện pháp khắc 

phục tình trạng này theo kiến nghị của Thường trực HĐND huyện nhưng giữa hai 

bên chưa có sự đồng thuận cao để cùng sớm giải quyết vấn đề này. 

Vấn đề đặt ra là vừa qua và sắp tới đây UBND và các cơ quan chuyên môn, 

cơ quan chức năng nhìn nhận, đánh giá về vấn đề này như thế nào? Đã, đang và 

sẽ có những giải pháp gì để khắc phục căn bản các mặt tồn tại? Biện pháp tuyên 

truyền, giáo dục, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này như thế nào? Các 

khó khăn trước mắt thuộc về thẩm quyền và trách nhiệm của cấp huyện, có thể 

chủ động khắc phục để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khoẻ cho con người 

nếu không may xảy ra sự cố hay không? 

Đề nghị các vị Tổ trưởng 5 Tổ Đại biểu HĐND huyện, trên cơ sở tài liệu kỳ 

họp, bài phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tại kỳ họp, thông tin thu 

được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Người Đại biểu Nhân dân, ý kiến, kiến 

nghị, thông tin phản ánh của cử tri, để thảo luận, phân tích về 4 nội dung gợi ý 

chất vấn trên đây, dự kiến câu hỏi chất vấn, tranh luận và phân công mỗi Tổ đại 

biểu có ít nhất 2 câu hỏi tham gia tranh luận, chất vấn tại hội trường. 

Tổ trưởng 5 Tổ Đại Biểu được phân công chủ trì các cuộc thảo luận Tổ, điều 

hành góp ý thảo luận và tổng hợp ý kiến phát biểu của các vị đại biểu, gửi biên 
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bản tổng hợp ý kiến thảo luận (bằng file Word) và Phiếu đăng ký chất vấn cho 

Ban thư ký kỳ họp và Bộ phận chuyên trách của HĐND huyện  ngay sau khi kết 

thúc phần thảo luận Tổ trong buổi sáng ngày 11 tháng 7 năm 2018./. 

 

 

Nơi nhận:     
- Đ/c BT và PBT HU;  

- CT.UBND, CT.UBMTTQ huyện, 

- CA TAND, VTr VKSND, Chi Cục THADS  

- Các đại biểu HĐND huyện khoá XI; 

- ĐB khách mời tham dự kỳ họp; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện;   

- Lưu VT. 

      TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

    KT. CHỦ TỊCH 

     PHÓ CHỦ TỊCH 

 
       Lê Minh Nhựt 
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